



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “๙ หน่วยงานร่วมใจ ด้านภัยแอลกอฮอล์”

โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลที่ ๙ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเจตนารมณ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชน มิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย

การลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมควบคุมโรค วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของ นักดื่มหน้าใหม่และลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนามาตรการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมควบคุมโรค จึงได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “๙ หน่วยงานร่วมใจ ด้านภัย แอลกอฮอล์” เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน โดยมุ่งเน้นกิจกรรม ดังนี้

๑. กรมการแพทย์ ดำเนินงานพัฒนางานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้ระบบแผนงานบริการสุขภาพ (Service Plan) และเผยแพร่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก่บุคลากรที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของกรมการแพทย์ด้านที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการศึกษาวิจัย การใช้สมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการพัฒนามาตรฐาน ด้านความถูกต้องในการวัดของ เครื่องมือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและถ่ายทอด องค์ความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเปลาสมายใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่นำเครื่องไปใช้ในการรณรงค์ป้องปรามไม่ให้ผู้ที่บริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนด ชีบชียานพาหนะบนท้องถนน
๔. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของ สถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปรับปรุงหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านร่วมดำเนินการแจ้งข้อมูลการกระทำผิดกฎหมาย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๕. กรมสุขภาพจิต ดำเนินการพัฒนาและผลักดันมาตรการเพื่อเอื้อต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อนักดื่มหน้าใหม่ การพัฒนางานป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูและป้องกันการกลับดื่มซ้ำ และปัญหาโรคจิตเวชร่วมในผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๖. กรมอนามัย ดำเนินการผลักดันให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดท้องถิ่น ตามมาตรา ๔๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญจาก แสง เสียง การสั่นสะเทือนอันเกิดจากการบริโภคหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา ๒๕ (๔) และออกประกาศตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า ในที่ หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย ออย.น้อย เพื่อให้มีความรู้ในกฎหมาย ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
๘. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้กลไกคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด กำกับติดตามให้สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งดำเนินการ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมผลักดันให้ สถานพยาบาลในสังกัดสามารถให้คำปรึกษาและคัดกรองผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้เข้ารับบริการ โรงพยาบาลสามารถบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้มีปัญหาจาก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการกำกับติดตามของเขตสุขภาพ
๙. กรมควบคุมโรค ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสนับสนุนการดำเนินงานของทุกกรม
๑๐. ให้หน่วยงานที่ร่วมในการลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ร่วมสนับสนุนการดำเนินการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินงานต่างๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนั้นๆ

ให้ใช้ข้อตกลงฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



นายแพทย์ธีรพล โดฬชานานนท์
อธิบดีกรมการแพทย์



นายแพทย์สุเทพ Wachirayanant
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรค



นายแพทย์สุทุม กาญจนพิมาย
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภกร
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต



นายแพทย์วิเชษฐ์ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย



นายแพทย์วันชัย สัตยาวิวัฒน์
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา



นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข